



การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน  
ของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

การวิจัยในชั้นเรียน

ของ

แสงสุริยามาลากุล เริ่มลิก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อผู้วิจัย : นางแสงสุริยามาลากุล เจริญสิทธิ์  
ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนในรายวิชา  
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์  
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปีการศึกษา : ๒๕๕๙

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน  
ของนักศึกษา เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนในรายวิชา  
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือประชากรเป็นนักศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อ  
พัฒนาสุขภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ลง  
ทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษา  
โดยมีข้อความ จำนวน ๑๕ ข้อ โดยให้นักศึกษาเลือกลำดับสาเหตุของการไม่ส่งงาน ๑ - ๑๕ วิเคราะห์ข้อมูล  
โดยใช้สถิติร้อยละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษา

ผลการวิจัยปรากฏว่าจากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน  
ของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนในรายวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ วิทยาลัยเกษตรและ  
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดแสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน  
ลำดับที่ ๑ คือ แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้และครูอธิบายเร็วจนเกินไป โดยคิดจากนักศึกษา ๓๘ คน  
ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๔